



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC VƯỢNG, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Tặng quà tết cho người nhiễm chất độc da cam/Điôxin



Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà gia đình ông Vũ Tông Tam, khu 4, thị trấn Tiến Hải, huyện Tiến Hải.



Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà nạn nhân chất độc da cam/Điôxin.



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng quà nạn nhân chất độc da cam/Điôxin.

Sáng ngày 13/1, các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tới dự chương trình tặng quà tết "Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/Điôxin" do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực

Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao việc thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người và gia đình có công với cách mạng của tỉnh Thái Bình trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Thái Bình là tỉnh đóng góp sức người, sức của đứng đầu cả nước trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, cũng là tỉnh chịu nhiều hy sinh, mất mát. Hiện nay, nhiều thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam/Điôxin trên địa bàn đang phải gánh chịu nỗi đau sau chiến tranh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những cống hiến, hy sinh của các đồng chí thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam/Điôxin cũng như các gia đình, đối tượng chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng

dân tộc. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, có nhiều cố gắng hơn nữa trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình, đối tượng chính sách để góp phần xoa dịu nỗi đau sau chiến tranh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình, đối tượng chính sách của tỉnh Thái Bình. Để các gia đình, đối tượng chính sách, người nhiễm chất độc da cam/Điôxin, người nghèo có đời sống vật chất, tinh thần ngày một tốt hơn, hàng năm, tỉnh Thái Bình

đều trích ngân sách hàng trăm tỷ đồng thời vận động các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chung tay góp sức chăm lo cho các gia đình, đối tượng chính sách, người nhiễm chất độc da cam/Điôxin. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc và hỗ trợ người có công, nhờ đó cuộc sống của các gia đình, đối tượng chính sách ngày càng tốt hơn. Các gia đình chính sách cũng là những gia đình gương mẫu, luôn nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp năm mới 2019 và tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Đảng bộ, chính quyền (Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN CƯỜNG

Khánh thành bia chiến thắng tại huyện Quỳnh Phụ



Ảnh: TẮT ĐẠT

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Sư đoàn 320 - Đại đoàn Đồng Bằng (16/1/1951 - 16/1/2019), Ban liên lạc Đại đoàn Đồng Bằng huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ khánh thành bia chiến thắng tại thị trấn Quỳnh Côi và Bến Hiệp (xã Quỳnh Giao). Dự lễ khánh thành có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Khuất Duy Tiến, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320; Nguyễn Duy Việt, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; các tướng lĩnh quân đội nguyên là chỉ huy Đại đoàn Đồng Bằng qua các thời kỳ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sư đoàn 390 (Quần đoàn 1); lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quỳnh Phụ.

Công trình bia chiến thắng được khởi công xây dựng từ tháng 11/2018 từ nguồn vốn xã hội hóa. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Hai bia chiến thắng ghi lại hai sự kiện chiến đấu, chiến thắng

(Xem tiếp trang 4)

LÊ HÀ ANH

(Sinh viên thực tập)

VŨ THƯ Trao 100 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam/Điôxin

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin huyện Vũ Thư, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng, Công ty Cổ phần Xây dựng và xuất nhập khẩu HTH tổ chức tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/Điôxin trên địa bàn huyện.

100 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng đã được trao cho những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chất độc da cam/Điôxin. Những món quà là nguồn động viên tinh thần đối với các nạn nhân chất độc da cam/Điôxin, giúp họ vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.

THU TRANG

Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

(Xem trang 3)



Học sinh Trường THPT Đông Thụy Anh trong giờ học.

Khởi nghiệp từ máy thái bèo

(Xem trang 2)



CHỈ THỊ Về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

LTS: Ngày 5 tháng 1 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Toàn văn như sau:

Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thực hiện vào thời điểm 0 giờ, ngày 1/4/2019, thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm: tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống tiêu chí thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện trên phạm vi cả nước với khối lượng công việc rất lớn và phức tạp; liên quan đến các cấp, các ngành và mỗi người dân.

Để thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; (Xem tiếp trang 4)

Diện tích cây lạt đất đạt thấp

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, toàn tỉnh cây lạt đất được khoảng 50.000ha trong tổng số 79.000ha gieo cấy lúa ở vụ xuân. Các địa phương có diện tích cây lạt đất thấp là Tiến Hải, Thái Thụy, Kiến Xương. Nguyên nhân do ở diện tích đất không trồng cây vụ đông nông dân không chủ động cây lạt đất sớm ngay sau khi thu hoạch lúa mùa. Trong khi thời gian gần đây nhiều ngày có mưa không thuận lợi cho việc cây lạt đất.

Để phòng, trừ sâu bệnh, đặc biệt là bệnh lùn sọc đen xuất hiện trở lại ở vụ xuân, các địa phương cần làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng cắt nói trừ ngu của môi giới truyền bệnh (rầy) và kỹ chủ phụ (cỏ lồng vực, ngô, éo lúa...); tiến hành nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, bảo dưỡng hệ thống máy bơm...; tận dụng các đợt xả nước và triều cường lấy nước vào đồng ruộng tiến hành thả chua, rửa mặn, rửa phèn cho toàn bộ diện tích gieo cấy.

LƯU NGÂN

THÁI THUY 32 cánh đồng lớn từ 30ha trở lên/cánh đồng

Đến nay, toàn huyện Thái Thụy đã xây dựng được 32 cánh đồng lớn, quy mô từ 30ha đến 50 ha/cánh đồng với tổng diện tích 1.931ha. Tại các cánh đồng lớn trong huyện bước đầu đang dần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng sản xuất chuyên canh, có sự tham gia của doanh nghiệp trong liên kết sản xuất, trong đó có hợp đồng bao tiêu sản phẩm vụ lúa xuân là 600ha, vụ lúa mùa là 650ha.

Ngoài ra, huyện có 20 xã liên kết sản xuất với các công ty, doanh nghiệp, hình thành các mô hình sản xuất theo chuỗi, trong đó chuỗi liên kết sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm với tổng diện tích khoảng 1.000ha/năm ở 8 xã; chuỗi liên kết sản xuất rau màu các loại diện tích 900 ha/năm với 12 xã tham gia.

TRẦN TUẤN